

29 ตุลาคม 2535

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  
เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด)

ตามที่ ก.พ.ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ โดยได้กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไว้แล้ว นั้น

ปรากฏว่า มีงานบางลักษณะเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายทำหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองและรับรองการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อให้การประกอบวิชาชีพดังกล่าวของข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นไปโดยมีมาตรฐานอันดี ก.พ.จึงให้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในบางสายงาน โดยให้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานดังต่อไปนี้

1. ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานวิชาการสัตวแพทย์
2. ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเหมืองแร่
3. ให้เพิ่มเติมคุณสมบัติเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในสายงานสถาปัตยกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 เป็นต้นไป

อนึ่ง ก.พ.ได้พิจารณาเห็นว่า การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าว อาจมีผลให้ข้าราชการพลเรือนสามัญบางรายได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดิมอยู่แล้วในวันที่ 1 เมษายน 2535 หรือในวันที่ออกหนังสือสำนักงาน ก.พ.ฉบับนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ก.พ.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวซึ่งดำรงตำแหน่งใดในสายงานที่ได้ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามหนังสือฉบับนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2535 หรือในวันที่ออกหนังสือสำนักงาน ก.พ.ฉบับนี้ให้ดำรงตำแหน่งนั้นต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) วิลาศ สิงหวิสัย

(นายวิลาศ สิงหวิสัย)

เลขาธิการ ก.พ.

สำนักพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลัง

ส่วนมาตรฐานและหลักเกณฑ์

โทร. 2810172

โทรสาร 2814973